

Số: 53 /CV- LĐLĐ

Gia Lâm, ngày 28 tháng 02 năm 2022

V/v tăng cường các biện pháp thực hiện thích ứng an toàn,
linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19
trong CNVCLĐ Huyện

Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, số ca mắc trên cả nước nói chung và tại Thành phố nói riêng có xu hướng tiếp tục tăng cao, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy Hà Nội; Công điện số 01/CD-UBND ngày 18/02/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; Công văn số 69/LĐLĐ ngày 24/02/2022 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trong CNVCLĐ Thủ đô, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ gương mẫu thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân” để giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Tập trung vào phổ biến kiến thức cho đoàn viên, CNVCLĐ quy định, hướng dẫn người mắc Covid-19 theo dõi sức khỏe tại nhà, các trường hợp nguy cơ cao, phát hiện và xử lý kịp thời diễn biến bất thường liên quan bệnh lý nền, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

2. Tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo hàng tuần công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong đoàn viên, CNVCLĐ. Chủ động tham mưu cấp ủy (nếu có) đồng thời phối hợp với chuyên môn và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp để tổ chức thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/01/2022 của UBND Thành phố, Kế hoạch thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân: Tiêm vét mũi 1, mũi 2 và tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại hoàn thành trong Quý I/2022. Đặc biệt quan tâm đến các đối tượng chưa tiêm hoặc chưa tiêm mũi cơ bản, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, phụ nữ có thai.

3. Công đoàn các trường học chủ động tham gia phối hợp với Ban Giám hiệu các Nhà trường tăng cường xây dựng phương án đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là phương án quản lý học sinh học trực tiếp tại trường.

4. Tuyên truyền các biện pháp, quy định phòng chống dịch của Trung ương và Thành phố, công tác tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân liên quan đến phòng, chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ, phát thuốc kịp thời cho các trường hợp F0 điều trị tại nhà... của chính quyền các cấp.

Liên đoàn Lao động Huyện đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Liên đoàn Lao động huyện qua địa chỉ email gialam@congdoanhanoi.org.vn để tổng hợp báo cáo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội giải quyết.

Nơi nhận:

- CĐCS (để thực hiện);
- Lưu VP.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thể